



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 27 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,288 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,571,926 ราย หายป่วยเพิ่ม 12,494 ราย หายป่วยสะสม 1,342,513 ราย กำลังรักษา 120,456 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย รวม เสียชีวิตสะสม 15,525 ราย ฉีดวัคซีนรวม 44,485,657 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 232,576,506 ราย เสียชีวิต 4,761,482 ราย รักษาหาย 209,190,907 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ญี่ปุ่น** เตรียมยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลง กัมพูชา วัต ในกรุงพนมเปญเกือบครึ่งเจอโควิดระบอบ **ตุรกี** ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 107.38 ล้านโดส มากสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก

ประเด็นสำคัญ

1. จับตาการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, ch7)

-ในการประชุม ศบค. ชุดใน 27 ก.ย. จะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 14 โดย สมช. จะเป็นผู้เสนอการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส่วน สธ. และ ก. การท่องเที่ยว จะมีการเสนอปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ลดระยะเวลาในการกักกัน การทำกิจกรรมในสถานที่กักกัน หลักเกณฑ์ แผนงาน และแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว รวมถึงแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 64 และแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ปี 2565 เสนอโดย ศปก.สธ.

2. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, INN)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 สถานีกลางบางซื่อ เผยว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1.6 ล้านโดส โดยช่วงแรกจะฉีดเป็นสูตร AZ 2 เข็ม ซึ่งจะครบเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 23 ต.ค. นี้ ทั้งนี้ ชาว กทม. ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเกือบครบแล้ว ดังนั้น ในระยะนี้ศูนย์ฉีดฯ บางซื่อ จะเป็นการฉีดเข็มที่ 2 เป็นหลัก คือ ผู้ที่ฉีด AZ เข็มแรกตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. จะทยอยฉีดเข็มที่ 2 ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.นี้ และเรียกผู้ที่ได้รับ SV ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ทดลองระบบการฉีดในกลุ่มคนมาคมชนสงสารณะกว่า 1.55 แสนคน มาฉีดเข็มที่ 3 ซึ่งจะให้กลุ่มนี้ไปแทรกฉีดในแต่ละวันให้เร็วที่สุดภายในวันที่ 13 ต.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์

-ภายหลัง สธ. วางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิดเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 ด้วย AZ ให้ผู้ที่ฉีด SV ครบ 2 เข็ม ในเดือน มิ.ค.-พ.ค. โดยได้เริ่มฉีดเข็ม 3 อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 24 ก.ย. เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด จนท.สถาบันบำราศนราดูร ได้เริ่มทยอยฉีดต่อปชช. ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสอบถามความสมัครใจ และทำการนัดหมายให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว ขณะที่แอปฯ “หมอพร้อม” เริ่มส่งข้อความคำแนะนำในการรับวัคซีนเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ

-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่นักเรียน สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเด็ก เริ่มตุลาคมนี้ ขณะนี้ กทม. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2,000 ราย ไม่พบผลข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว ว่า ไทยฉีดวัคซีนโควิดวันเดียว 1.28 ล้านเข็ม ยอดสะสมเกือบ 50 ล้านเข็ม คาดปลายปี 2564 จะฉีดครบตามเป้าหมาย 100 ล้านเข็ม แนะนำจัดเตรียมวัคซีนรุ่นที่สองมาฉีดในปี 65 ป้องกันการกลายพันธุ์จากเดลตา

3. ขอให้พิจารณาขยายเวลาปิดร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, topnews)

-นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เผยว่า สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เรื่อง ขอให้พิจารณาเวลาปิดร้านอาหารเป็น 22.00 น. รวมทั้งเลื่อนการบังคับใช้มาตรการ covid free setting ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า ศบค. จะขยายเวลาให้เปิดถึง 21.00 น. จากปัจจุบัน 20.00 น.

4. ปัญหาเตียงเต็ม

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จ.กระบี่ เตียงผู้ป่วยโควิด 19 เข้าชั้นวิกฤต ใกล้เต็มทุกที่ ทั้ง รพ.รัฐ รพ.เอกชน และรพ.สนาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานหาสถานที่ สร้าง รพ.สนามแห่งใหม่ รองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

5. ค้านการจัดคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ch7

-มทธรณบ้นเทิงมินิคอนเสิร์ต “Thailand Sha Sha Sha @Andaman :The Memory” ของ ททท.ที่บริเวณอ่าวนางแลแลนด์มาร์ก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-3 ต.ค.64 ยังคงจัดงานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันตามที่ สธ. กำหนด ด้านชาวกระบี่คัดค้าน เรียกร้องให้มีการทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะจะเป็นการซ้ำเติมการระบาดโควิด 19 เพิ่มขึ้น

6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนสูตรไขว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวีระ กุหลาบศรี อายุ 66 ปี บิดาของนายอนุรักษ กุหลาบศรี วัย 35 ปี ที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรานานนับเดือนหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สูตรไขว้ซิ SV+AZ ระบุ ลูกชายเป็นคนแข็งแรง ฉีดวัคซีนไปเมื่อ 19 ส.ค. ช่วง 7 วันแรกมีอาการปวดศีรษะ มึนงง สับสนพูดจาวกไปวนมา และวันที่ 26 ส.ค. เริ่มเวียนศีรษะจนถึงขั้นหมดสติ จากนั้นยังมีอาการเบลอจนจำใครไม่ได้ ถูกส่งรักษา รพ.พุทธโสธร และนอนนิ่งเป็นเจ้าชายนิทรานานเกือบ 1 เดือน เสียชีวิตเมื่อ 24 ก.ย. จนท.รพ. ลงสาเหตุการเสียชีวิตว่า “สมองอักเสบจากไวรัส” จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงช่วยเหลือเยียวยา

7. ATK เกือบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-มีร้านค้าร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้า ATK ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาขายในไทยอย่างเร่งด่วน ขายตามตลาดนัดและขายทางออนไลน์จำนวนมาก กระทั่งต่อร้านค้าที่ขายชุด ATK ที่ถูกต้อง ห่วงว่าอาจทำให้ผู้ใช้เป็นอันตรายได้ผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ ด้านร้อยตรีจกรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว พร้อมประสานเรื่องไปให้ อย. ใช้อำนาจ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ในการดำเนินการ ขณะเดียวกันได้ จนท. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. แถลงว่า นายกษา กำชัย กอ.รมน. ติดตามแนวทางบริหารงาน ศบค. พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เร่งรัดการแจกจ่ายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ให้กลุ่มเสี่ยง พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือน Work from Home ช่วงโควิดระบาดมีการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนต่อเนื่องนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงติดต่อกัน เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม คือกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยมีปัญหาด้านตา คอ บ่า ไหล่ แน่นจัดคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่พอดี ปรับระดับหน้าจอให้เหมาะสม ขนาดตัวหนังสือที่ใช้ต้องมีความสบายตา ปรับความสว่างในห้องทำงาน กะพริบตาบ่อยๆ พักสายตาตามหลัก 20 : 20 : 20

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, 77kaoded, nationtv, thailandplus

-แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการทุกหน่วยงานทหารในพื้นที่ภาคใต้ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

-อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 ก.ย. ฉีดวัคซีนแล้ว 48,626,224 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,108 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 353.47 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 98.9%

-จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดงานศพทวด 101 ปี ขนข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป ตกแต่งหน้าหีบศพ เผยเสร็จงานมอบให้ รพ.สนามรักษาผู้ป่วยโควิด ไว้รับประทาน

-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ขึ้นไป ว่า ในระยะแรกของการให้วัคซีน กำหนดให้ผู้มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ เป็นผู้มีความเสี่ยงอันดับต้นให้ได้รับวัคซีนชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer BioNTech จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ขึ้นไป ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นอายุ 16 -18 ปี ทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน และเด็กอายุ 12 -16 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว ที่อาจเกิดโรคโควิด 19 รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-คกก.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬาและ กกท. ร่วมกันปลูกแนวคิดชวนคนไทยออกกำลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายนำร่อง 25 จังหวัด ภายใต้ "โครงการสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปฏิรูปเขตสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.,คมชัดลึก, เดลินิวส์, nationtv, inn, thailandplus, thebangkokinsight, bangkokbiznews, mcot, thaigov)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย สธ.กำหนดให้มีการปฏิรูปเขตสุขภาพ มีเป้าหมายดำเนินการ 4 ด้าน คือ 1.การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่ 2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย 3.ระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ 4.ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง การปฏิรูปเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้รากฐานระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเขตสุขภาพนำร่อง 4 เขต ครอบคลุมทั่วทุกภาคประเทศไทย ในวันที่ 1 ต.ค.นี้</p>	
<p>น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า,เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., thaipbs, ch7, mcot, thailandplus, thestandard, pptvhd36, thebangkokinsight, bangkokbiznews, tnn, inn)</p> <p>-สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่" ในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย.64 เกิดอุทกภัยใน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ได้รับรายงานสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สุโขทัย น้ำท่วมทางเข้าและบริเวณโดยรอบ ยังสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ และ รพ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมอาคารบริการชั้น 1 สูงประมาณ 80 ซม. และบริเวณโดยรอบ ทำให้ต้องปิดบริการ ผู้ป่วยในรพ.บำเหน็จณรงค์มีทั้งหมด 40 ราย ส่งกลับบ้าน 14 ราย เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีก 26 ราย ไปยังรพ.จตุรัส ที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลรักษา และส่งต่อไปรพ.เนินสง่า รพ.บ้านเขว้า รพ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานบริการในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมตามแผนที่วางไว้ ทั้งการประสานส่งต่อผู้ป่วยและเส้นทางในการเดินทางกรณีต้องปิดสถานบริการ การย้ายจุดบริการ รวมทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัย การดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ขาดยา หากต้องการสิ่งสนับสนุนสามารถติดต่อกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., newtv, js100, posttoday, thailandplus, bangkokbiznews, inn)</p> <p>-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. มอบหมายให้ กรมการแพทย์ทำหน้าที่สื่อแจ้งไปทางวัดท่าพุราชฎ์บำรุง จ.กาญจนบุรี ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที หลังพบไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมกำชับให้ นพ.สสจ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ควบคุมกำกับติดตามสถานบำบัดและศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thailandplus, bangkokbiznews , nationtv, mcot, tnn, inn)</p> <p>-พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจส่งผลให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว แนะนำให้ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ช้อนตัก ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย และให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และที่สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>ท้องไม่พร้อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)</p> <p>-นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า กรมอนามัย มุ่งแก้ไขปัญหท้องไม่พร้อม ในกลุ่มเด็กและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยาวชน เดินหน้าผลักดันนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับ สปสช. มอบบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร ด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการ เครือข่ายของ สปสช. ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนค่าบริการ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริม ความรู้เรื่องเพศศึกษาในช่องทาง Line Official Account TEEN CLUB เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศให้วัยรุ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการท้อง ไม่พร้อมและการเกิดที่ไม่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ก.ย.ของทุกปี</p>	